

## ข่าวหุ้นล่าสุด

25 มกราคม 2562 | 09:06

# SYNEX ลั่นปีนี้รายได้โต 10-15% เจรร่วม ทุนเพิ่ม2 ราย เตรียมบินโรดโชว์



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย - 25 ม.ค. 62 8:56: น.

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยในงาน"แถลงแผนธุรกิจปี 62" วางเป้าปี 62 รายได้โต 10 - 15% จากปี 61 ที่โตทะลุเป้า 3.75 หมื่นล้านบาท รับผิดชอบต่อส่วนได้กำไรเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4 - 5 แบรินต์ แยมอยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุนพันธมิตรทั้งด้านไอที และไม่เกี่ยวกับไอที 2 ราย ขณะที่แผนนำ "บัพ" เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ก่อนเข้าเทรดปี 63 ตามแผน รายละเอียดดังนี้

- ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10-15% จากปี 61 ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3.75 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมสินค้าไอทีที่จะเติบโต 5 - 7% ในปีนี้ โดยการดำเนินธุรกิจในปี 62 จะเน้นสัดส่วนรายได้จากสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และสมาร์ตโฟนอยู่ที่ 50% กลุ่มสินค้าคอนซูเมอร์ (Consumer Product) 30% และกลุ่มสินค้าคอมเมอร์เชียล (Commercial Product) 20%

- ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 4/61 จะเติบโตทั้งจากช่วงเดียวกันปีก่อน และไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ประกอบกับบริษัทสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น

- เตรียมนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 4 - 5 ยี่ห้อในปี นี้ จากปัจจุบันที่มีสินค้าในมือทั้งหมด 60 ยี่ห้อ โดยปี 62 จะเน้นสินค้าในกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัย ขณะที่สินค้าประเภทสมาร์ตโฟนยี่ห้อที่บริษัทจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเชื่อว่าสามารถรองรับการเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี้ ผลประกอบการในช่วงไตรมาสแรกของปีจะได้รับผลดีจากเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า เนื่องจากบริษัทนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ

- ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่ประกอบธุรกิจด้านไอที และธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจด้านไอทีแต่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งหมด 2 ราย ซึ่งคาดว่าจะเข้าลงทุนในลักษณะร่วมทุน และบริษัทไม่มีความกังวลด้านเงินลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 2.7 เท่า ทำให้สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้เพียงพอ

- ด้านธุรกิจเข้าซื้อธุรกิจยานยนต์ ผ่านบริษัทย่อย บัพ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันมีอัตรากำไรขั้นต้นของรายได้และกำไรในระดับสูง ซึ่งคาดว่าจะเข้ายื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ภายในปีนี้ ก่อนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปี 63

- เตรียมเดินสายให้ข้อมูลบริษัท (โรดโชว์) แก่นักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เพิ่มดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน SYNEX เพิ่มจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ทั้งหมด 10%

### ลักษณะธุรกิจของ SYNEX

จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์ เครื่องเขียน

รายงาน **วรัญญ์ จิตพัฒนากุล**  
เรียบเรียง **จำเนียร พรภักดิ์**  
อนุมัติ **อนุรักษ์ ลิประเสริฐสุนทร**

### RECOMMENDED NEWS

## ข่าวหุ้นยอดนิยม

25 มกราคม 2562



**1**  
ข่าวนี้ที่ 1 : BEAUTY ลั่นปีนี้โตกว่า 20% รุกตลาด 15 ประเทศ...



**2**  
หุ้นเด่นวันนี้ : จับตามาก! PLANB ทำไรต์ดี แต่ P/E ยัง...



**3**  
สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (25/01/62)



**4**  
BA ตั้ง 'พุดมีพงศ์ ปรสาททองไอสลา' เป็นรองประธาน-ประ...



**5**  
ดาวโจนส์ร่วง 22.38 จุด หลังสหรัฐฯ ยืนยันไม่มีข้อตกลงกา...

### LATEST NEWS

## ข่าวหุ้นล่าสุด

25 มกราคม 2562



**10:13**  
รปท.คาดเริ่มใช้เกณฑ์คุณสมบัติผู้นำทะเบียนรถยนต์ ก.พ.นี้



**10:10**  
สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ จ่อหยุดให้บริการเดือนหน้า รับพิษ...



**10:09**  
DELTA ขยายเวลาให้ DEISG ทำเทคนเดิร์ช เหตุรอหน่วยงานจีน...



**10:00**  
เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,625.59 จุด เพิ่มขึ้น 5.06 จุด...



**09:53**  
สหรัฐฯ ยืนยันคำขาดให้จีนปฏิรูปศก.อย่างจริงจัง หากหวังยุติส...

[ดูข่าวทั้งหมด](#)